



ประกาศศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ฉบับที่ ๑๒)
เรื่อง มาตรการการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร
อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาครโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ และปัจจุบันยังมีการพบผู้ป่วยใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการ ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการรับสถานการณ์ และความพร้อมต่อการปฏิบัติงาน คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศแนวทางในการปฏิบัติตนของนักศึกษาและการปฏิบัติงานของบุคลากร อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อดำเนินการโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๑. บุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือเคยเดินทางไปจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ รวมถึงนักศึกษาที่อยู่ระหว่างสหกิจศึกษาในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร ให้งดเดินทางเข้ามาหาวิทยาลัยทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๓ มกราคม ๒๕๖๔ รวม ๑๔ วัน โดยให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำและประกาศของทางราชการโดยเคร่งครัด ในการปฏิบัติราชการและการจัดการเรียนการสอน ในช่วงเวลาดังกล่าวสำหรับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ส่วนนักศึกษาที่อาศัยและเคยไปจังหวัดสมุทรสาคร ให้คณะและวิทยาลัยจัดการศึกษาในทุกรายวิชาผ่านระบบ Online และจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและให้คำปรึกษาตลอดระยะเวลา

๒. บุคลากรและนักศึกษานอกเหนือจากข้อ ๑ กรณีที่ต้องสงสัยและต้องตรวจวินิจฉัยโรค ให้แจ้งผู้บังคับบัญชา หรืออาจารย์ที่ปรึกษาดำเนินการ ตามมาตรการและประกาศการสนับสนุนค่าตรวจและการรักษาที่เคยออกไว้ก่อนหน้านี้

๓. ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการการคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยและการรักษา ระยะห่าง โดยเคร่งครัด (กรณีไม่สวมหน้ากากอนามัย ห้ามเข้าในอาคารและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโดยเด็ดขาด)

๔. ให้พิจารณางดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมคนออกไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติหรือมีประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่จำเป็นให้ขออนุมัติหรือพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการโดยใช้ระบบออนไลน์ทดแทน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประธานศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19